
Tân chủ tịch của CLB Hải Phòng – ông Văn Trần Hoàn hay còn gọi là Hoàn “pháo” đã
chia sẻ những khó khăn hiện tại của đội chủ sân Lạch Tray.
Ngày 23/4 vừa qua, UBND TP.Hải Phòng đã bàn giao lại CLB Hải Phòng từ Công ty Cổ phần
Thể thao Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Sông Hồng điều hành, quản lý. Điều này đồng nghĩa
với việc đội chủ sân Lạch Tray sẽ có chủ tịch mới nắm quyền là ông Văn Trần Hoàn. 
Ông Hoàn là 1 CĐV cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá Hải Phòng nói
riêng. Doanh nhân có “máu mặt” bậc nhất đất cảng từng khiến NHM tự hào khi đem hình ảnh
của bóng đá nước nhà ra thế giới khi ông dự khán các trận đấu tại các VCK World Cup.

Ông Văn Trần Hoàn (bên phải) có tình yêu mãnh liệt với bóng đá
Trong chia sẻ mới đây nhất với Zingnews, Tân chủ tịch CLB Hải Phòng đã bộc bạch về những
khó khăn hiện tại mà đội bóng ông đang nắm quyền gặp phải: 
“Thành tích của bóng đá Hải Phòng những năm gần đây có thể nói là quá yếu kém. Tôi cũng
chỉ là doanh nhân sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, một cổ động viên của CLB Hải Phòng, xuất
phát từ tình yêu bóng đá, tôi đã báo cáo lãnh đạo thành phố, xin nhận lại đội bóng để cải thiện
thành tích cho xứng với kỳ vọng của người hâm mộ”
Ông cũng không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu của đội chủ sân Lạch Tray: “Như mọi người
thấy chất lượng cầu thủ đội Hải Phòng quá kém, thậm chí không bằng đội hạng Nhất. Ngoài
vấn đề trình độ chuyên môn, tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng không tốt, như ở trận đấu
với Bình Phước vừa qua là ví dụ”



Theo chia sẻ của ông Hoàn, cầu thủ Hải Phòng có chất lượng không bằng cầu thủ hạng Nhất
Việc phải tiếp quản đội bóng trong tình thế “ngổn ngang’ với trăm bề khó khăn là thử thách
không hề nhỏ với vị tân chủ tịch đất cảng. Ông rất khiêm tốn khi nêu ra mục tiêu của đội bóng
trong giai đoạn còn lại.
“Trước mắt, chúng tôi sẽ đợi đến hết giai đoạn hai, chờ đội trụ hạng đã rồi mới tính tiếp. Nếu
hoàn thành mục tiêu, tôi sẽ tiến hành cải tổ toàn bộ, bao gồm nhân lực và vật lực. Mục tiêu vào
top 5 mùa này không thực hiện được, chúng tôi sẽ để cho mùa sau. CLB Hải Phòng sẽ sớm trở
lại với thứ hạng cao nhất có thể để xứng đáng với tình yêu và sự kỳ vọng của người dân thành
phố”

CĐV Hải Phòng tạo ra biển lửa ở trận gặp Hà Nội mùa 2019
XEM THÊM: HLV Lê Thụy Hải: “10 năm nữa cũng không có chuyện Kiatisak dẫn dắt Việt
Nam”
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The post ‘Chất lượng cầu thủ Hải Phòng không bằng đội hạng Nhất’ appeared first on
BONGDANEWS.TOP.
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